

9 เรื่องเด็ดของเฟซบุ๊ก ที่คุณต้องอึ้ง?ทึ่ง !?!

นำเสนอเมื่อ : 15 ก.ย. 2552



หลายคนให้ความสำคัญกับวันที่ 09-09-09 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เรื่องราวของแฟชั่นก็ขอเกาะกระแสเลข 9 ด้วยคน โดยได้ 8 เรื่องเด็ดจาก Glamour แคมให้อีกหนึ่งเรื่องแฟชั่นของไทย ที่หลายคนต้องร้อง โอโฮ...จะมีอะไรน่าสนใจไปดูกันเลย

ควีนอลิซาเบธที่ 1

ควีนอลิซาเบธที่ 1 เป็นผู้นำแฟชั่น

ไม่น่าเชื่อว่า 400 กว่าปีก่อน ก็มีแฟชั่นไฮโดลเหมือนปัจจุบัน เพราะตั้งแต่ปี 1571 พระราชินีอลิซาเบธที่ 1 ได้ออกกฎหมายบังคับให้สาวชาวอังกฤษที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป ต้องสวมหมวกทุกวันอาทิย หลังจากนั้นเมื่อกฎหมายบังคับเรื่องนี้ได้ตกไป สาวๆ เมืองผู้ดีก็ยังคงรักษาธรรมเนียมการสวมหมวกในบางโอกาส อาทิ งานแข่งโปโล, ปาร์ตีในสวน หรืองานแต่งงาน ดังที่เราได้เห็น เคท มิดเดิลตัน มักจะสวมหมวกเสมอ เวลาควงปรินซ์ วิลเลียม ไปร่วมงานแข่งโปโล หรือปาร์ตีในสวน

นัวยอร์ก ต้นกำเนิดของ "จีสตริง"

แม้ว่าเดี๋ยวจะมีजूทำเน็ดในยุคกลางจนถึงยุคเก่าแก่อองอียิปต์ แต่ไม่น่าเชื่อว่า "จีสตริง" มาเด็ยของหญิงสาวสุไคล์โมเดิร์นจะกำเนิดในเมืองใหม่ อย่าง มหานครนัวยอร์กนี่เอง โดยเมื่อปี 1939 ซึ่งเป็นยุคที่เศรษฐกิจอเมริกาเริ่มฟื้นตัว Fiorello LaGuardia นายกเทศมนตรีเมืองนัวยอร์ก ได้จัดงานเว็ลด์แฟร์ และระหว่างนั้นได้มีการแสดงระบำเปลื้องผ้า จนเหลือจีสตริงตัวเดียว แมทธานนายกเทศมนตรีจะริบสังการให้ปิดการแสดง แต่อนิจจว มันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของโมเดิร์นจีสตริงตัวจิ๋ว ที่สาวอเมริกันนิยมชมชอบซะแล้ว แต่ผู้ทำให้จีสตริงเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก คงหนีไม่พ้น โมนิก้า ลูวินสกี สาวฝึกงานในท่าเนียบขาว ที่ออกมาเผยว ยอมถอดบั้นท่ายอันโง่งงที่มีจีสตริงพาดรองกันเพื่ อเรียกรอความสนใจจากประธานาธิบดีบิล คลินตัน นั่นเอง !!!

อีเมลต้า มาร์กอส

นักสะสมรองเท้าคนไหนหรือจะสู้ อีเมลต้า มาร์กอส ได้

ในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์เผชิญกับความลำบากยากแค้น แต่เฟิร์สเลดี้ของพวกเขากลับชอบแฟชั่นและสะสมงานศิลปะ ะไว้มากโข หนึ่งในสิ่งๆ ที่ อีเมลต้า มาร์กอสโปรดปรานคือ รองเท้า โดยเฉพาะ เมื่อวันทีเธอและสามีต้องจะหนีจ้ออกจากคณหาสน เมื่อ 20 ปีที่แล้ว อีเมลต้า ต้องโยกมือลารองเท้าที่ตัวเองสะสมมากกว่า 2,700 คู่ ซึ่งมีทั้งรองเท้าสนสูง รองเท้ารัดส้น และรองเท้าผ้าใบ ซึ่งนับว่าโชคดีที่คณห์รองเท้าเรสน รองเท้าบูต และรองเท้า 8 นิ้ว ไมได้อัดในตอนนั้น

ชุดประดับเพชรโรสโตน ของ มาริลีน มอนโรว์

ชุดประกายวิบวับประดับโรสโตนกว่า 6,000 เม็ด ของ มาริลีน มอนโรว์ ชุดนี้ สวมเนื่องในงานฉลองวันเกิด จอห์น เอฟ เคเนดี ที่ เมดิสัน สแควร์ ในปี 1962 และในปี 1999 ชุดหรรพ์นี้ถูกประมูลไปในราคา 1.29 ล้านเหรียญ ซึ่งนับว่าเป็นสินค้าที่ประมูลได้ในราคาสูงที่สุดของ คริสตี้ อ็อกซัน ที่ยังไม่มิลินค้าตัวไหนทำลายสถิติได้จวบจนปัจจุบันนี้

รองเท้าของโดโรธี

รองเท้าของโดโรธี ได้คืนหลังจากโดนขโมยไป 4 ปี

รองเท้าอันเดียวประดับทับทิมมูลค่ากว่า 1 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นรองเท้าที่สาวน้อยโดโรธี ที่มาแสดงโดย จูดี การ์แลนด์ สวมใส่นเรื่อง The wizard of Oz ข้างหนึ่งถูกขโมยไปจากพิพิธภัณฑ์มินเนสโซตา และได้คืนเมื่อเร็วๆ นี้ เห็นรองเท้าแล้วคงไม่แปลกใจว่า ทำไมใจถึงกลับใจและไม่กล้าใส่เดินเล่น !?!

พระนางมาเรีย อังตัวเนตต์ ไม่เคยไปเวลาอาบหน้า

แม้ภาพยนตร์เรื่อง มาเรีย อังตัวเนตต์ ที่รับบทนำโดย คริสเทน ดันส์ท์ จะโชว์ความขาวผ่องใสของมิวราชินีกุล แต่ความจริงแล้ว พระราชินีผู้เลอโฉมของฝรั่งเศสพระองค์นี้ มีความเป็นสวนตัวสูง แม้กระทั่งเวลาอาบหน้า พระนางยังสวมเสื้อผาสีกหลายตอนปิดบังพระศอก ก็ลองคิดว่า ถ้ามีผู้ชายอาบหน้าหอมลอมอมองอาบหน้า คุณยังอยากเปลือยเนื้อหนังอยู่ไหมหนึ่ !!

ชุดเจ้าสาวที่ยาวที่สุดในโลก

คู่รักแดนมังกรทบทงสถิติใหม่ในกินเนสบุ๊ก ด้วยชุดเจ้าสาวที่ยาวที่สุดในโลก ชุดนี้ทำด้วยผ้าไหมทั้งชุด มีความยาวถึง 2,162 เมตร ประดับด้วยกสิภทุกหลาบกว่า 9,999 กสิภ โดยในงานใช้แขกกว่า 200 คน ช่วยคลี่ชุดแต่งงาน ซึ่งใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง กว่าจะคลี่ออกไคหมด และช่วยกันยกชุดแต่งงานชุดนี้ ส่วนมูลค่าไม่ต้องพูดถึงเพราะสูงถึง 40,000 หยวน หรือเกือบ 200,000 บาท แบบนี้เรียกกาวทุ๊กมกงานแต่งงานของจริง !!

แฟชั่นวิกมาราธอน

งานนี้ต้องยกให้ นัวยอร์ก แฟชั่น วิก ประจำฤดูสปริง/ซัมเมอร์ ที่กำลังคึกคักอยู่ในขณะนี้ เป็นแคตวอล์กมาราธอนสำหรับนางแบบจริงๆ เพราะตลอดสัปดาห์แฟชั่น มีแบรนด์ดังจัดแสดงกว่า 75 โชว์ เริ่มตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึงสามทุ่ม ซึ่งตามตารางจัดแสดงบางโชว์ไม่งมีโชว์พร้อมกันถึง 2 โชว์ หากคำนวณว่าแฟชั่นโชว์แต่ละแบรนด์จัดเฉลี่ย 15 นาทีต่อโชว์ นั่นหมายความว่า ตลอดทั้งงาน นางแบบต้องเดินนานถึง 19 ชั่วโมงกันเลยทีเดียว

แคตวอล์กเมืองไทย...เซเลบริตี้เดินแบบบ้อยที่สุดในโล ก

วกกลับมาสู่วงการแฟชั่นเมืองไทยหน่อย ตลอด 2 ปี มาเนี้ นางแบบอาชีพงานหด เรียกว่ายู่ๆ ว่าเกือบตงงาน เพราะไม่ว่าเวทีไหน จะมีแต่นางแบบกิตติมศักดิ์ หรือดาราดัง ที่ถูกจ้างมาเพื่อเรียกชื่อและแฟนคลับให้มาราวงงานมา กย เขาไว กระแสการนำไฮโซหรือดาราตง เริ่มขึ้นเมื่อ 5-6 ปี ที่แล้ว โดยเวทีแฟชั่นวิกอันดับหนึ่งของไทย ได้เชิญไคดารากิตติมศักดิ์มาเดินพินาเล จนใครรับเสี่ยงปรบมือและความชอบใจของมูรฆนางอย่างก กออง จากนั้นไม่ว่าเวทีไหน ก็จะต้องตงทั้งนักข่าวและมูรฆนางมาช่วยการเดินแบบของไฮ

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 14 กันยายน 2552 13:53 น.